



ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา นำเสนอรายงานการพิจารณาการศึกษา

เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน



เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา นำโดย **ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา** ได้นำเสนอรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยสรุปว่า การพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เวลามากกว่า ๓ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีกรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบออกมารองรับการดำเนินการ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งเรื่องกฎหมาย การบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหาร ความเหลื่อมล้ำ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ



รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการการศึกษา กล่าวว่า ผลการพิจารณาการศึกษาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) การออกกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต้องสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ๒) เปลี่ยนวิธีจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม ๓) ให้สิทธิประโยชน์กับครูอาชีวศึกษาเอกชนได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ๔) สอศ. ต้องประสานไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อพิจารณาความพร้อมทุกด้านและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาที่ผู้เรียนให้ความสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๕) สอศ. ต้องให้คำแนะนำการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและส่งครูเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบการ และ ๖) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเปิดหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น



โดยที่สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บังคับใช้มากกว่า ๑๐ ปี แต่ยังไม่มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมารองรับการดำเนินการที่ครบถ้วน ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ก็ไม่มีการออกกฎหมาย



ลำดับรอง ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านการบริหาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจต้องทบทวนว่า ควรจะให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลับไปอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ สช. เช่นเดิมหรือไม่ หรือหากยังอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ สอศ. ก็ควรต้องออกกฎและระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการให้ครอบคลุม

รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ คงต้องได้รับเพิ่มเติม เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนผลิตบุคลากรออกมามีคุณภาพและมีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป